

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH BÉ CÓ NHỮNG AI?

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi		Cô đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ xem trò chuyện với trẻ về một số quy định trong gia đình, cách giao tiếp, ứng xử với người khác.	
Thể dục buổi sáng	80 - 90'	<p>* Nội dung: Hô hấp: Thổi bong bóng Tay: Co duỗi từng tay, KH kiễng chân Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp 2 tay chống hông Chân: Nhún chân Vận động theo nhạc vào thứ 2-6</p>	<p>* Mục tiêu: Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô. * Chuẩn bị Các động tác thể dục Sân tập sạch sẽ Hoa tay</p>
Hoạt động học	30 - 40'	Thể dục Tung, đập bắt bóng tại chỗ	Khám phá xã hội Gia đình thân yêu của bé
Hoạt động chơi ngoài trời	30 - 40'	<ul style="list-style-type: none"> ` Quan sát: Lá cây ban, thân cây ban, cây hồng xiêm ` Trò chơi: Bỏ lá, chạy tiếp cờ, nhảy vào nhảy ra, gia đình gấu, thi đi nhanh ` Hoạt động LD: Nhặt lá rụng xung quanh trường ` Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, chơi với đồ chơi ngoài trời 	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50'	<p>* Nội dung: Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà Góc tạo hình: Vẽ người thân trong gia đình, trang trí khung ảnh về gia đình Góc TN: Chăm sóc cây xanh, cây hoa..</p>	<p>* Mục tiêu: Trẻ biết bắt chước công việc của người bán hàng, nấu ăn Trẻ biết xây dựng ngôi nhà Trẻ biết vẽ người thân trong gia đình, trang trí ảnh về gia đình.</p>
Ăn trưa	60 - 70'	Cho trẻ vệ sinh trước khi ăn. Rửa tay, rửa mặt, cho trẻ kê bàn, ghế ăn cơm,	
Ngủ trưa	140 - 150'	Cho trẻ kê chăn, dải chiếu sắp xếp gối ngay ngắn, cho trẻ vào nằm đúng	
Ăn bữa phụ	20 - 30'	Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ,	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80'	<p>Hoạt động phòng thư viện Đọc đồng dao "Công cha như núi TS" Nêu gương, bình cờ</p>	<p>Trò chơi mới: Gia đình Gấu QS tranh và ĐT vì sao quan tâm chia Hoạt động phòng âm nhạc Nêu gương, bình cờ</p>
Chơi trong giờ trả trẻ	60 - 70'	Trò chuyện với trẻ về vị trí của trẻ trong gia đình, địa chỉ, số điện thoại	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 tuần, từ ngày 21/10 đến ngày 8/11 năm 2024

Tuần 1: Từ ngày Từ 21/10 đến ngày 25/10/2024

Giáo viên dạy sáng: Lò Thị Diên Giáo viên dạy chiều: Cà Thị Thanh

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
video về các hoạt động của gia đình, trò chuyện về các thành viên trong gia đình trẻ, người thân. Cô điểm danh trẻ.		
*Tổ chức hoạt động: Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc-> hàng ngang giãn cách đều Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác kết hợp với bài hát "Mẹ ơi tại sao" Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và đi nhẹ nhàng vào lớp Trẻ nghe nhạc và vận động nhịp nhàng cùng cô		
Văn học Thơ: Giữa vòng gió thơm	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái e, ê.	Âm nhạc NDTT: DVĐ: Cả nhà thương nhau NDKH: NH: Gia đình nhỏ HP to Trò chơi: Ai nhanh nhất

cát, nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên...

*Chuẩn bị: Đồ chơi bán hàng, nấu ăn,... Khối gỗ, nút nhựa, hàng rào, sỏi bộ xếp nút, cây hoa, nắp chai... Giấy vẽ, bút sáp màu, tranh, ảnh về gia đình, kéo, keo dán... Sỏi đá, bình tưới cây, giẻ lau, nước.	* Tổ chức hoạt động: Cô cho trẻ hát bài"Cả nhà thương nhau" cô trò chuyện với trẻ về GD giới thiệu các góc chơi Trẻ về góc chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng ĐD đúng cách Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi của mình, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn Cô đi nhận xét từng góc chơi, cô tập trung trẻ về góc chơi có nhiều sản phẩm mới, sáng tạo, cho trẻ quan sát, nhận xét	
tổ chức cho trẻ ăn, giới thiệu các món ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết suất.		
gối của mình, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, chú ý đến những trẻ khó ngủ		
động viên trẻ ăn hết suất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn		
LQKTM: e, ê. Chơi theo ý thích ở các góc Nêu gương, bình cờ	TCDG: Dệt vải Chơi theo ý thích ở các góc Nêu gương bình cờ	Thực hành: Bé trực nhật Nêu gương cuối tuần
của gia đình trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp, vệ sinh cá nhân - trả trẻ		

KÝ DUYỆT

Trần Thị Như Quỳnh